



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## แฉกลุ่มบุคคลอ้างสหกรณ์พลังงานเปิดรับสมัครสมาชิก ตรวจสอบไม่มีการจดทะเบียนวันตั้งต้นประชาชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดโปงแก๊งมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นสหกรณ์พลังงานเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือโอนหนี้และพักหนี้ ระบาดใน 6 จังหวัดภาคอีสาน สั่งตรวจสอบข้อมูลไม่พบอยู่ในสารบบสหกรณ์ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลีกเลี่ยงการให้เสียทรัพย์สิน แจ้งสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าจับตาใกล้ชิด พบสิ่งผิดปกติให้แจ้งความดำเนินคดีทันที

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ “ธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ” ส่งหนังสือเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร เลยและนครราชสีมา โดนอ้างสิทธิพิเศษในการให้กู้ยืมเงินเพื่อโอนหนี้และพักหนี้เป็นเวลา 5 ปี และส่งเสริมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น สบู่ดำ ปาล์ม และยางพารา โดยเปิดให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ทำการของสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว ไม่พบว่ามี การยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามพร.สหกรณ์ 2542 แต่อย่างใด และสถานที่ตั้งของสหกรณ์เป็นบ้านร้างที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย คาดว่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อสหกรณ์มาหาผลประโยชน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเฝ้าจับตา และตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นในจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการหลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากหากมีคนหลงเชื่อไปสมัครเป็นสมาชิก อาจเกิดผลเสียหายตามมาและโดนหลอกให้เสียทรัพย์ได้

“ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อแก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้ ขณะเดียวกัน หากจังหวัดใดเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว สหกรณ์จังหวัดสามารถไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือยื่นเรื่องรื้อถอนทุกซ์ที่สถานีตำรวจ เพื่อกล่าวโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน นำสหกรณ์ไปแอบอ้างหลอกลวงประชาชนและหาผลประโยชน์ จะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2542 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 (8) หากประชาชนได้รับหนังสือเชิญชวนลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัดหรือที่กรมส่งเสริมสหกรณ์” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว